

ด่วนมาก

ที่ นร 1201/ว 12

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กท 10300

3 พฤษภาคม 2548

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนมาก ที่ นร 1201/ว 10 ลงวันที่ 7 เมษายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งปรับปรุงผลการจัดสรรเงินรางวัลและชักซ้อมแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไว้ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ ส่วนราชการได้หารือเกี่ยวกับตำแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นจำนวนมาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำข้อหารือเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 แล้ว เห็นควรให้ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ว่าต้องเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้


1. เป็นตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการที่มีการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในกลุ่มท้าทายและกลุ่มนักร้อง (รายชื่อส่วนราชการปรากฏในหนังสือที่อ้างถึง)
2. เป็นตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการที่กำหนดโครงสร้างตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ทบวง และกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้ ตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการภายในกรมต้องเป็นส่วนราชการที่มีการแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
3. เป็นตำแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (8 บก. 9 บส. 10 บส. และ 11 บส.)

/ อนึ่ง...

อนึ่ง ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อประกอบการดำเนินการของกรมบัญชีกลางในการเบิกจ่ายนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่ายังมีส่วนราชการที่มีได้ส่งคืนแบบสำรวจอีกจำนวน 21 ส่วนราชการ อันจะทำให้การเบิกจ่ายทั้งระบบต้องล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้เร่งรัดการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กลุ่มพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลฯ
ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
โทร. 02 3569999 ต่อ 8810 , 8812
โทรสาร 02 2818279